



TIN BLL
HỌC VIÊN
PPLST

1. Các buổi họp của BLL vào trưa thứ bảy hàng tuần tại Khách sạn Bến Nghé vẫn được duy trì liên tục và đã có nhiều bạn đến tham dự. Các đề tài được thảo luận rất đa dạng phản ánh các suy nghĩ, thắc mắc, các thông tin, các ứng dụng PPLST ... trong cuộc sống. Do BLL có nhiều thành viên công tác trong ngành luật nên đã có nhiều bạn đến nhờ tư vấn, giải đáp về pháp

luật. Hiện nay do trình độ hiểu biết về Pháp luật còn thấp, nhu cầu tư vấn về luật pháp nhiều và cũng có suy nghĩ cho rằng các đề tài về Luật rất khô khan, tuy nhiên các bạn đến với BLL đã nhận được nhiều lời tư vấn rất sáng tạo và nhiều ví dụ rất sinh động. BLL cũng nhận thấy tuy các buổi thảo luận diễn ra khá sôi nổi nhưng chưa có các bài viết cô đọng các kết luận. BLL tha thiết kêu gọi các bạn nên tham gia và đóng góp bài viết về các đề tài đã thảo luận cũng như nêu các ý kiến chưa đồng tình. Đây cũng là cách nâng cao trình độ hiểu biết và đóng góp cho môn học PPLST của chúng ta.

2. Chiều ngày mùng 3 Tết, theo đúng truyền thống của các cựu học viên (CHV) PPLST, đã có nhiều bạn đến thăm và chúc Tết các thầy. Trong không khí vui vẻ ngày Tết, các bạn đã có dịp nói lên nhiều lời chúc tốt đẹp và nhiều suy nghĩ, trăn trở cho năm mới. BLL xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự và mong muốn có thêm nhiều bạn tham gia vào những năm tới.
3. Vấn đề xây dựng trang web BLL, dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng nhóm làm trang web vẫn chưa theo kịp tiến độ đã đề ra. Các khó khăn hiện nay là do BLL không có địa điểm thích hợp để nhóm làm việc chung, mặt khác là vấn đề xây dựng nội dung và kêu gọi đội ngũ cộng tác viên còn nhiều khó khăn. Công việc này hiện do anh Phan Văn Hải làm trưởng nhóm chịu trách nhiệm, BLL kêu gọi các bạn có khả năng tham gia hỗ trợ. BLL cũng có ý định thành lập nhóm dịch thuật về TRIZ (từ tiếng Anh). Mục tiêu trước mắt là sẽ tiến hành sưu tầm và biên dịch các bài viết về sáng tạo sưu tầm trên Internet. Hiện nay, chị Lê Thu Hiền đang chịu trách nhiệm về việc tổng hợp các bài viết sưu tầm trên Internet, lập từ điển các thuật ngữ của TRIZ ... Những bài viết cũng như những thuật ngữ này sẽ được trình làng sau khi trang web được thiết kế xong. BLL thân mời tất cả các bạn có khả năng cùng tham gia để đưa hoạt động của PPLST trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.
4. BLL được biết anh Nguyễn Cao Trí (phó BLL) và chị Lê Thu Hiền (phó BLL) là thành viên BLL đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo vệ thương hiệu cho hiệp hội nước mắm Phú Quốc. Ngoài vấn đề quyền lợi tài chính cho các nhà sản xuất nước mắm Phú Quốc thì đây còn là cơ hội lớn để nước mắm VN khẳng định chất lượng và vươn ra thị trường quốc tế. Qua hợp đồng này, các nhà sản xuất VN được tiếp cận cung cách làm ăn lớn và kỹ thuật đóng chai hiện đại hơn. Được biết đối tác của hiệp hội nước mắm Phú Quốc là tập đoàn siêu quốc gia Unilever.
5. BLL cũng đã nêu vấn đề đóng góp ý kiến về các buổi hội thảo hàng quý ra thảo luận. Sau đây là một số ý kiến ghi nhận được:

- Nhóm các ý kiến ủng hộ cao: các bạn cho rằng nên duy trì đều đặn và thường xuyên hơn. Đây là dịp để các bạn gặp gỡ và trao đổi với nhau, với diễn giả về các vấn đề quan tâm. Các đề tài đa dạng cũng là cách để chúng ta luôn “đổi chiều nhìn”, “tránh tính ỳ”, và thấy được phạm vi áp dụng PPLST rộng hơn.
 - Nhóm các ý kiến đồng tình: các buổi hội thảo là cơ hội cho các cựu học viên (CHV) gặp lại nhau và ôn luyện các kiến thức đã học. Với kế hoạch 3 tháng 1 lần là thích hợp để duy trì không khí sinh hoạt về PPLST. Tuy nhiên, đề tài cần phong phú và đa dạng do các CHV thuộc rất nhiều ngành nghề khác nhau. Dĩ nhiên, những đề tài này dù đi sâu vào một lãnh vực nào đó thì cũng nên trình bày một cách dễ hiểu cho mọi đối tượng tham dự.
 - Nhóm các ý kiến không đồng tình: Các bạn cho rằng nhiều đề tài và cách các diễn giả trình bày không đúng vào các vấn đề PPLST. Do đó đây là việc cần xem xét lại để không lãng phí thời gian và công sức, tiền bạc của mọi người. Nếu chúng ta cần có các buổi hội thảo thì có thể tận dụng nguồn lực bằng cách tham gia các buổi hội thảo do các hội đoàn khác tổ chức, sau đó có thể ghi nhận và nêu nhận xét theo cách nhìn PPLST. Mặt khác đây cũng là cách để quảng bá cho môn học của chúng ta bằng cách tham gia phản biện trong các buổi hội thảo này.
6. Ngày thứ bảy 23/03/02, một số các CHV và BLL đã đến tham quan trại tôm ở Long Thành của công ty Việt Hải theo lời mời của anh Thành (trưởng BLL nhiệm kỳ I) và anh Hiệp (thành viên BLL nhiệm kỳ I). Tuy là đợt thu hoạch đầu tiên của trại nhưng khá thành công. Anh Thành có bật mí rằng đã áp dụng khá nhiều PPLST trong việc quản lý và điều hành trại tôm. Do khách mời tham quan khá đông, nên BLL và các CHV chưa được anh Thành bật mí kinh nghiệm. Vì vậy, BLL rất mong anh Thành sẽ dành một buổi để chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Sau đó BLL đã “liên tục tác động có ích” với việc đi tham quan nhà khách Trần Phú tại Vũng Tàu theo lời mời của anh Khai (phó BLL nhiệm kỳ II). BLL xin cảm ơn và chúc các anh đạt nhiều thắng lợi trong việc giải các bài toán kinh tế của mình.

NHỮNG GÌ MÀ TỰ BẢN THÂN ANH BUỘC PHẢI KHÁM PHÁ SẼ ĐỂ LẠI TRONG TIỀM THỨC CỦA ANH CON ĐƯỜNG NHỎ MÀ ANH CÓ THỂ SỬ DỤNG KHI CẦN THIẾT.

Lichtenbe, nhà vật lý người Đức